



ประกาศสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)
เรื่อง มาตรการการปฏิบัติงานภายในที่พ้กกรณีการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๒

ตามที่สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ได้ออกประกาศมาตรการการปฏิบัติงานภายในที่พ้ก กรณีการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) แล้วนั้น เนื่องจากยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และมีปริมาณการติดเชื้อเพิ่มในอัตราที่สูงขึ้น ประกอบกับคณะรัฐบาลได้ออกมาตรการการควบคุมการระบาดของโรคที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้น ทั้งระดับบุคคล องค์กร และประเทศ สถาบันฯ จึงกำหนดประกาศมาตรการเพิ่มเติม ดังนี้

๑. ให้บุคลากรของสถาบันฯ ปฏิบัติตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ที่ว้ราชอาณาจ้กและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยให้ร่วมมือกับภาครัฐเพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

๒. บุคลากรของสถาบันฯ ที่มีไข้ (อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ ๓๗.๕ องศาเซลเซียสขึ้นไป) ห้ามเข้าสำนักงาน แต่หากยังทำงานได้ ขอให้ผู้บังคับบัญชาขอมอบหมายให้ทำงานที่บ้านโดยไม่ถือเป็นวันลา สำหรับบุคลากรที่ป่วยจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ลาได้ตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐

๓. บุคลากรของสถาบันฯ ที่อยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็บุคคลในครอบครัว หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน กรณีดังกล่าวนี้ ผู้อำนวยกาสถาบันฯ จะพิจารณาสั่งกัตัวอยู่ที่บ้าน โดยขอมอบหมายให้ทำงานที่บ้านในระยะเวลา ๑๔ วัน นับตั้งแตเหตุเกิด โดยไม่ถือเป็วันลา และระมัดระวังการใช้ชีวิตอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปยังบุคคลในครอบครัว

๔. กรณีที่บุคลากรของสถาบันฯ ต้องการตรวจหาการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สามารถตรวจกับสถานพยาบาลที่รับตรวจ ซึ่งบุคลากรของสถาบันฯ เป็ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง กรณีติดเชื้อไวรัสฯ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามสิทธิสวัสดิการการประกันสุขภาพ

๕. หากบุคลากรของสถาบันฯ ติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล สามารถเข้ารับการรักษาได้ตามสิทธิสวัสดิการการประกันสุขภาพ ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ว่าด้วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาล ขอให้รับแจ้งผู้บังคับบัญชา หรืองานทรัพยากรบุคคลโดยด่วน สำหรับพนักงานจ้างเหมาบริการ ไม่ถือเป็ผู้รับสิทธิของสถาบัน สามารถใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้

/๖. หาก...

๖. หากรัฐบาลมีประกาศมาตรการปิดจังหวัด หรือ บุคลากรของสถาบันฯ ติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ผู้อำนวยการสถาบันฯ จะประกาศปิดทำการตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้ความปลอดภัยด้วยการให้เจ้าหน้าที่ทั้งหมดปฏิบัติงานภายในที่พัก โดยมีผู้อำนวยการสำนักเป็นผู้มอบหมายและติดตามงาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานของสำนักและรายงานต่อผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ ด้วยการสื่อสารผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-document) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

๗. สถาบันฯ อาจพิจารณาทดสอบระบบการปิดทำการ แต่ให้ปฏิบัติงานภายในที่พักแทน เพื่อเรียนรู้การปฏิบัติในสถานการณ์จริง อันเป็นการเตรียมความพร้อมในกรณีรัฐบาลกำหนดมาตรการการระงับการเดินทางในบางจังหวัด หรือกรณีที่บุคลากรติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อยับยั้งการระบาดของเชื้อโรค

ทั้งนี้ ตามที่ผู้อำนวยการสถาบันฯ เห็นสมควรและประกาศกำหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายวรานนท์ ปิติวรณ)

ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

๑๓ เม.ย. ๖๓ เวลา ๐๙:๐๒:๔๐ Non-PKI Server Sign
Signature Code : OAA3A-DcARg-BDADU-AQwBD